

ติดตามสรุปข้อสั่งการ การประชุม

คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับทุกโรค และภัยสุขภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)

ครั้งที่ ๓๒ / ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ (ZOOM กับพื้นที่)

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) นายจักราวุธ จุฑาสงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

ที่	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	ปรับปรุงรูปแบบรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักระบาดวิทยา time place person มีกระบวนการควบคุมโรคอย่างไร จะสิ้นสุดเมื่อไร	กลุ่มภารกิจ SAT
๒	- ทีมสอบสวนในพื้นที่ต้องจัดทำและส่ง Time line ให้ทีม SAT ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังทราบผลยืนยัน เมื่อผล LAB RT-PCR ออกให้รายงานทันที - ให้รายงานจำนวนกลุ่มเสี่ยงสูง สถานที่กักกัน (HQ/LQ) ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ทราบ ก่อนเวลา ๐๗.๐๐ น. ทุกวัน - ให้จัดทำข้อมูลการตรวจ ATK รวมเทศบาลและ อบจ. ติดตามผลการตรวจ ATK+ เมื่อไปตรวจ RT- PCR มีผลเป็นอย่างไร	ทีมสอบสวนโรค ทุกอำเภอ
๓	- ให้จัดทำศูนย์ประสานงาน COVID-19 บนเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ - จัดทำข้อมูลรูปแบบ Info graphic เป็นการสื่อสาร ๒ ทาง ในประเด็นที่ประชาชนสนใจ	กลุ่มภารกิจ Risk Communication
๔	ให้ดำเนินการจัดตั้งทีม Case management เพิ่มเติมในคณะกรรมการ EOC	กลุ่มภารกิจ Operation
๕	ข้อมูลวัคซีนให้เสนอรายงานเป็นรายวัน รูปแบบ Info graphic และให้มีการประชุมเพื่อบริหารจัดการวัคซีนสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	กลุ่มภารกิจ Stockpiling and Logistic
๖	ให้จัดทำมาตรการ/คู่มือปฏิบัติการ SOP กรณีสั่งปิดตลาดบ่อนไก่ การประเมินและวางแผนรวมถึงในตลาดอื่นๆ ด้วย	กลุ่มงานอนามัย สิ่งแวดล้อมฯ
๗	ให้ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละกลุ่มภารกิจเป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุม EOC โดยเน้นประเด็นข้อมูลที่น่าไปสู่การพิจารณา สั่งการ โดยไม่ต้องนำเสนอด้านวิชาการ	ทุกกลุ่มภารกิจ

กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) จัดบันทึกการประชุม  
นายโกวิท พยัฒวิเชียร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
ตรวจรายงานการประชุม

จักราวุธ จุฑาสงษ์

(นายจักราวุธ จุฑาสงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ (IC EOC สสจ.นครสวรรค์)